

สวนส้มเมืงบนทะเลเบียงสำรวจพท.ปลูก

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - คณะทำงานแก้ปัญหาสวนส้มเชียงใหม่สรุปความคืบหน้าระยะ 4 เดือน พบชาวสวนยังไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจและขึ้นทะเบียน ขณะที่มาตราการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคืบ เตรียมเสนอเข้ากระทรวงให้พิจารณาประกาศ

คณะกรรมการแก้ปัญหาสวนส้ม 3 อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายปริญญา ปานทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานได้ประชุมคณะทำงาน เพื่อสรุปความคืบหน้าระยะ 4 เดือน ดังนี้

คณะทำงานศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา ประกาศให้กิจการสวนส้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมี น.พ.รัฐวุฒิ สุขมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งว่า ได้เข้าไปเก็บข้อมูลด้านสุขภาพในพื้นที่ 3 อำเภอ จากกลุ่มตัวอย่าง 800 ตัวอย่างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งไปตรวจในห้องทดลอง

แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอลอน จาก การเสนอให้สวนส้มเป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพ แต่คณะทำงานในพื้นที่ซึ่งขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะดำเนินการต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะมีผลต่อสุขภาพไปเรื่อย ๆ และจะดำเนินการต่อเนื่องตลอด 1 ปีเพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบให้ครบทุกฤดูกาล



พื้นที่ปลูกส้มใน จ.เชียงใหม่มีมากกว่า 1 แสนไร่ แต่ชาวสวนแจ้งมีเพียง 5 หมื่นกว่าไร่เท่านั้น

ทางด้านคณะทำงานแก้ปัญหาการบุกรุกที่ป่าเร่งรัดพิสูจน์สิทธิ์ได้ประสานไปยังอบต.ต่าง ๆ ในพื้นที่ 19 แห่งเพื่อประกาศให้ชาวสวนส้มมาแจ้งรายละเอียดการถือครองที่ดินและพิกัด ปรากฏว่า จนถึงวันที่ 30 มกราคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการให้เข้ามาแจ้งนั้น มีผู้มาแจ้งจำนวน 1,516 ราย พื้นที่ประมาณ 58,233 ไร่ 75 ตารางวา ซึ่งขัดแย้งกับภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีพื้นที่สวนส้มมากกว่า 1 แสนไร่ในเขต 3 อำเภอ ที่ประชุมมองว่า อาจจะมา

จากการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพราะชาวสวนบางส่วนเข้าใจว่า ภาครัฐเข้าไปเพื่อจัดการลงโทษหรือมีผลในทางลบ ไม่ได้เข้าใจว่าแนวคิดการเข้าไปจัดระเบียบ ก็เพื่อให้สวนส้มและชาวบ้านในพื้นที่อยู่ร่วมกันได้ และสวนส้มก็ยังมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจของจังหวัด หากแต่ให้ดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการที่ดีเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่คณะกรรมการระดับจังหวัดมีตัวแทนของชาวสวนเข้าร่วมด้วย แต่ก็ไม่ได้แจ้งต่อชาวสวนอื่นๆ ทำให้การเข้าไปรวบรวม

ข้อมูลของคณะทำงานหลายคณะมีปัญหา ชาวสวนหลายรายไม่เคยทราบกำหนดการนี้มาก่อน

สำหรับคณะทำงานเตรียมการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ดำเนินการนั้นมีความคืบหน้ามาก เพราะได้เตรียมร่างมาตรการรองรับการประกาศพื้นที่คุ้มครองไว้แล้ว โดยกำหนดจะเสนอร่างมาตรการจากข้อเสนอของทั้งฝ่ายผู้ประกอบการชาวสวน และจากข้อเสนอของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยจะ

ประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ และจะเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป

ร่างข้อเสนอมาตรการในการประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมล่าสุดมีดังนี้ คือ

จะมีการแบ่งสวนส้มออกเป็น 3 ขนาด คือสวนขนาดใหญ่ 50 ไร่ขึ้นไป ขนาดกลาง 10-50 ไร่ และขนาดเล็ก 1-10 ไร่

สวนขนาดใหญ่ ต้องปลูกห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 500 เมตร ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปลูกเป็นแปลงไม่เกิน 50 ไร่ มีแนวกันชนรอบ ๆ แปลง ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และทำบ่อพักน้ำ

สวนส้มขนาดกลาง ปลูกห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 300 เมตร ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 50 เมตร มีแนวกันชนระหว่างการฉีดพ่น ขณะที่สวนขนาดเล็กให้ขึ้นกับการตกลงของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ

ห้ามสวนส้มทุกขนาดใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ต้องแจ้งชนิดการครอบครองและใช้สารเคมีเป็นรายปี และห้ามปลูกในพื้นที่ลาดชันเกิน 35%

สำหรับพื้นที่ซึ่งปลูกก่อนมาตรการประกาศอนุโลม ให้ดำเนินการต่อไปจนล้มหมดอายุ และห้ามปลูกใหม่ทดแทน ■